

HIỆN TƯỢNG KỶ BÍ

SAGIANG

I.- HIỆN TƯỢNG TRẦN GIAN

Địa cầu chịu ảnh hưởng tứ đại nặng nề, do Hỏa Thổ Kim Thủy tạo thành, cho nên tự đó nảy sinh ra rất nhiều hiện tượng, hữu ích và nguy hại: Hữu ích là nhiệt lượng (Hỏa) của ruột địa cầu giữ vững dung nham thăng bằng, cho địa cầu đừng vỡ bể ra, chỉ thỉnh thoảng tung ra vài vùng phún xuất thạch (Núi lửa) cho có lệ. Thổ thỉnh thoảng chấn động nhẹ thôi làm địa chấn hú vía. Gió, Bão (Kim) lúc nhẹ nhàng chuyển vận mây đem mưa rải khắp nơi thấm nhuần vạn vật, chỉ lâu lâu góp gió làm bão hay cuồn phong rất tai hại. Nước (Thủy) bốc hơi từ biển cả đưa vào đại lục gội nhuần sinh vật và chiếm 2/3 thể tích cơ thể, đôi khi lụt lội Phần nguy hại của tứ đại rất to tát song hành với hữu ích, giống như thiện và ác của trần gian, mỗi hành sử đều có ứng trước cho con người lo liệu ứng sử như: Trước khi mưa là hiện tượng mây kéo tới đông đặc tụ tạo hơi lạnh đông lại thành nước rơi xuống làm mưa. Trước khi động đất có hiện tượng mặt đất nứt nẻ. Trước khi núi lửa hoạt động có hiện tượng miệng núi phun khói lên. Trước khi bão tố, có hiện tượng ngột ngạt không có gió. Những hiện tượng trần gian này hữu hình hữu tượng cho con người biết được mà lo liệu tránh nạn hay sử dụng công việc làm hợp lý đối với hiện tượng. Đây là những hiện tượng hiện hữu mà con người biết rất rõ để tị nạn hay sử dụng, nhưng song hành còn có những hiện tượng vô hình hay thần thoại hoặc huyền bí rất thâm sâu bí ẩn mà chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới biết được mà thôi: Hiện tượng sanh tử chúng ta đã được sanh ra và lớn lên rồi chết, lại đi đầu thai kiếp khác, rất mơ hồ đối với hiểu biết nhưng lại là thực sự của luân hồi quả báo. Hiện tượng ma quỷ mà nhiều người đã bị ám toán hay là nạn nhân tuy kỳ bí, nhưng lại là thực sự khi lâm nạn. Hiện tượng quý ngài Trường Xuân Thạch động sống tới 5.000 tuổi mà Jésus Christ chỉ mới 2000 tuổi. Hiện tượng tiên thiên khí và hậu thiên khí vô hình, nhưng lại là thực thể trần gian, chỉ vì con mắt phàm phu tục tử không thấy được mà thôi, bị ghép vào vô hình vật thể. Người ta chỉ biện luận vật thể nào không phản quang là vô hình, nên sáng tạo vật thể có hóa chất bất phản quang như phi cơ tàng hình, xe tăng tàng hình, chiến hạm tàng hình, đến con người tàng hình khi mặc y phục bất phản quang. Những hiện tượng trần gian có khi bị suy nghiệm sai lạc như bụi bậm bị liệt kê vô hình là sai, vi trùng, vi khuẩn hữu hình chớ không phải vô hình vì chúng có sự sống và phân bào tăng trưởng, chúng đột phá cơ quan bộ phận (Vi trùng) chúng sanh động ra nhiều vật thể khác hữu dụng (Vi khuẩn). Ngày xưa, con người chưa đủ trình độ hiểu biết mới tôn thờ Hỏa thần, Thổ thần, Phong thần, Thủy thần, tới chừng có trí thức nhận định mới biết rằng sai trật. Như Táo quân do con người thù ghét ra, cho cời cá chép về châu Thượng đế tâu trình việc làm thiện ác trần gian để thưởng phạt, thật là vô lý. Cá chép đâu phải là chim, 2 ông Táo và 1 bà Táo đâu có sách vở đâu để viết số được cúng đưa ngày 23 tháng chạp, nhưng không thấy ngày trở về, chỉ có cúng rước Ông Bà Tổ phụ thôi. Hiện tượng ngày Tết dựng nêu, đốt pháo, hái lộc, chúc Tết lựa người xông Tết vô lý. Sau chế độ đa thần đến chế độ độc thần, chuyển sang tôn giáo, đến nay còn Ngũ đại tôn giáo (Nho, Thích, Đạo, Chúa, Hồi) khuynh loát nhau, Nho lần hồi phai mờ đi chỉ còn Thờ cúng Tổ tiên, Đạo ngày nay trở thành Thầy Pháp, Đạo sĩ, Chúa đang bị manh mún ra Tin lành giáo với nhiều tai tiếng dâm ô. Hồi lại quá khích muốn tạo ra Thánh chiến giành ngôi vị độc tôn. Phật giáo, Thích ca Mâu ni Phật đang chấn chỉnh lại đạo cho hợp với nhơn sinh quan, là tự mình tạo đường lối tiến triển tâm linh hợp lý. Những hiện tượng trần gian quá tràn trề, nhưng cũng rất nhiều khe nhận định, tùy theo khả năng thánh trí mới phân biệt chánh tà.

II.- HIỆN TƯỢNG KỶ BÍ

Hiện tượng trần gian rất đa dạng từ huyền linh đến tinh thần tôn giáo, điểm xuyên nền tín ngưỡng tôn nghiêm của con người còn nhiều nghi vấn về thế giới vô hình, luôn trấn áp tư tưởng và tinh thần con người, mà hiện nay chưa được biện chứng như tình trạng ma quỷ, có khi còn cho là mê tín dị đoan, nhưng đã xảy ra hết sức tế nhị qua những nạn nhân của hiện tượng kỳ bí, họ thống khổ có khi bị bức tử oan uổng. Đại đa số là ma quỷ ám toán, nhập xác, hay tận mắt thấy ma quỷ hiện hình gây thảm nạn. Chúng ta thử dẫn chứng những hiện tượng kỳ bí đã từng xảy ra trên địa cầu. Người hành tinh khác cỡi đĩa bay đến tham quan địa cầu mệnh danh UFO, thoát đến thoát đi từ năm 1957 đến nay cả mấy chục ngàn phi vụ, mục hạ vô nhân, như vào không phận vô chủ quyền, thậm chí họ thọ nạn rơi xuống chết cũng được chánh quyền giấu kín để các bác học và khoa học gia nghiên cứu thể xác của họ cũng như vật thể đĩa bay. Chỉ đến nhóm nữ phi hành gia đĩa bay bắt cóc thanh niên ở Nhã Ca (Ba Tây) làm tình để lấy giống phối thai Địa cầu. Người Hỏa tinh đầu thai vào địa cầu còn nhớ lại tiền kiếp (Thần đồng) mới 5 tuổi mà nói về tiền kiếp sự kiện Hỏa tinh hoàn toàn phối kiểm đúng. Cũng như quý vị thần đồng nhớ lại tiền kiếp mà thực thi những tài năng độc đáo như: bác sĩ 10 tuổi, 14 tuổi làm giáo sư đại học, 7 tuổi làm nhạc sĩ tài ba. Hiện tượng kỳ bí này chưa biện chứng được. Còn hiện tượng ma cà rồng đã trải qua thời gian dài gây thảm nạn cho dân Âu Châu, còn ở Á châu những hiện tượng chồn thành tinh ra những thiếu nữ hấp tinh thanh niên đa tình. Hồ ly cướp hồn Tô Đắc Kỷ là hoàng hậu giết hại cung phi, bày tử trì, nhục lâm để mỗi tối ra ăn nhục thỏa thuê, lại còn bày tiệc đãi chư tiên ông, tiên bà đến dự tiệc tại Bá lạc đài, toàn là chồn cáo đảng vân giá võ đến, uống rượu say xin kéo nhau đi cả bày về hang động, bị tiết lộ và bị đốt cháy hang động chết ráo trời. Con vợ bạch thành tinh biến ra thiếu nữ dụ dỗ học trò Tôn Cát kết duyên. Quỷ nhập tràng hay xảy ra ở thôn quê, khi người chết còn nằm trên giường qua đêm, bị linh miêu nhảy ngang qua chiếu mạng sống lại, đi đứng giết hại ai gặp phải, cho tới sáng mới chịu ngã xuống chết trở lại. Cho nên ở vườn người ta bắt mèo chó nhốt cho đến khi chôn cất xong mới thả ra. Chết oan ức, linh hồn không siêu thăng tìm đủ mọi phương thế trả thù hết sức kỳ bí: Quan Công vắn họng Lữ Mông bằng cách nhập xác và lên tiếng trả thù. Kẻ chết thảm do cường hào hãm hại, chôn giấu xác, hồn oan tố cáo chánh quyền qua chiêm bao, truy ra thủ phạm. Giết chết tình nhân để đoạt vợ bị hồn oan về nhập xác phạm nhân khai báo truy ra thủ phạm. Cặp tình nhân yêu nhau tha thiết rùi nàng bị xác hại do thù hằn, hồn oan thèm khát sinh lý với tình nhân, muốn có dương lực, nên nhập xác người bạn thân, làm tình với tình nhân thỏa mãn, khiến người bạn mang hai linh hồn, khi làm tình là người yêu cũ, lúc hết làm tình là người bạn gái thờ trước. Cho đến khi làm tuần thất 49 ngày, oan hồn được siêu thăng, thời người bạn gái có thai, bắt buộc chàng trai chịu trách nhiệm làm đám cưới. Cũng như cô Thảo Chi có người yêu Đoàn nam Hùng hứa hôn xong là đi quân dịch, sĩ quan Biệt động quân vẫn thường xuyên thư tình qua lại. Thảo Chi vẫn tiếp tục học Đại học Sài Gòn đi xe gắn máy bị tai nạn chết thảm thương. Anh Đoàn nam Hùng hay tin xin phép về tham dự tang gia, đến 1975 phải di tản ra ngoại quốc, quen biết một bạn gái khác cố giúp đi tị nạn thành công. Sang Mỹ kết nghĩa vợ chồng rất hòa thuận hạnh phúc, nhưng 10 năm qua không con cái, khám bác sĩ biết được bệnh không có thai cũng đành chịu thôi. Nhưng lạ lùng là mỗi khi vợ chồng làm tình nhau, nàng cảm thấy mình không hứng khởi gì hết, nhưng không dám thổ lộ cho chồng biết. Bỗng một hôm, nàng thấy xuyên qua tấm màn cửa sổ, hình bóng một thiếu nữ rất đẹp, trần truồng vạch bức màn bước vào phòng và biến mất, tự nhiên nàng thấy rạo rục muốn ân ái, nên trở lại giường lôi chồng dậy thỏa mãn sinh lý

hết sức cuồng nhiệt. Xong rồi mới đi vào nhà tắm, mở vòi búp sen cho mát mẻ toàn thân, đột nhiên nhìn vào gương, thấy lờ mờ thiếu nữ khi nãy. Nàng lo sợ lắm, nhưng thấy thiếu nữ vẫn mỉm cười và nhã nhặn tự thú tên là Thảo Chi người yêu thuở trước của Hùng, mà bấy lâu nay đã mượn xác nàng thỏa mãn tình dục với người yêu. Chính đêm nay, đã được sắp sửa đầu thai, nên trả lại tình yêu và cho đậu phôi thai, xin giả từ và kính gửi lời chúc mừng sắp có con kế tự. Từ đó cái thai cứ lớn và sanh ra con gái, Đoàn thị Thảo Chi.

III.- HIỆU NGHIỆM CỦA HIỆN TƯỢNG KỲ BÍ

Hiện tượng kỳ bí có nhiều điều hại, cũng có nhiều điều lợi ích tùy từng trường hợp. Cơ bút, sấm giảng rất bổ ích cho con người biết trước những việc có hại hay có lợi cho non sông. Tiên tri chính đáng giúp con người thoát nạn tai những nguy hiểm vận mạng của dân tộc, của quốc gia như tiên tri về đệ nhị Thế chiến của Nostradamos, của Sấm Giảng Đức Huỳnh giáo chủ, của Trạng Trình Nguyễn bình Khiêm hoàn toàn chính xác qua những ghi nhận bí ẩn mà các bậc cao nhân nhận định đúng đắn, trong lúc thường nhân suy luận mò mẫm trượt quớt như: "Hồ binh bát vạn nhập Trường an" ả ý là quân đội Việt cộng cưỡng chiếm Sài Gòn chỉ có 80.000 quân, mà cứ tưởng là quân binh của Hồ chí Minh (Việt cộng) tiến đánh Miền Nam với 4 quân đoàn (1 Quân đoàn=20.000) làm sao thắng được VNCH cả một triệu quân. Những tiên tri sắp tới "Dương cước Anh hùng tận" Dê đá giòi lá sinh vật chết hết (Thảo mộc, Động vật và con người) tức là năm 2015 vào tháng 6 Âm lịch (Tháng 8 - 2015) Việt Nam sẽ biến chuyển do Tàu chi thị. Nhiều người hiểu được nên lo tị nạn sang Úc nữa, trong lúc hải ngoại lo chu cấp nội địa phương tiện thành lập Ủy Ban Đấu tranh Dân chủ Quốc nội thành hình (Thực hay cuội chưa rõ), chớ ló ra hoạt động là bị đàn áp thẳng tay. Riêng tín đồ Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo nội địa và hải ngoại, một dạ sắt son theo đúng sấm vãng và cơ bút, âm thầm sinh động, chờ thời cơ "Biên Đông nổi sóng toi bời, Con Dê con Khi xa rời đau thương" vùng lên tranh đấu cho lẽ sinh tồn đất nước đang bị lung lay bởi bọn Việt Cộng manh tâm bán nước để Tàu chiếm 30% lãnh địa (Cơ sở, xí nghiệp, làng Tàu, thị xã Tàu, Trung phố và Đại phố Tàu và 80% lãnh hải đang xây dựng công sự chiến đấu, quân cảng, phi đạo dài 3.000 mét cùng quân sự trú phòng cả sư đoàn, tăng cường Hạm đội Nam Hải, chặn đứng ngư nghiệp Việt Nam, lại tái phạm đặt giàn khoan 981 cận duyên hải Việt Nam. Hiện tượng ma quỷ không đáng ngại vì có tánh cách cá nhân do tình cảm và tội ác gây ra uất hận, không liên hệ gì đến hiện tình đất nước. Riêng những thần tượng vị quốc vong thân của ngũ hổ tướng tuân tiết gây tinh thần dửng cảm bất phục từng địch quân, gây nên tinh thần bất khuất của công dân đất Việt trong tư tưởng toàn dân Việt. Những tiên tri qua sấm giảng ghi nhận mối thù truyền kiếp dân tộc Miền Việt qua thảm nạn "Cáp duồn" trong 2 năm con Dê và con Khi, đau thương lắm, nhưng đây là ác quả do Chúa Nguyễn trong giai đoạn Nam tiến, tàn sát dân Miền phải chịu vạ thôi. Cũng như vừa qua 1975 cuộc di tàn chiến thuật Vùng và Vùng I, thảm hại trên 50.000 mạng do Nguyễn văn Thiệu gây ra, theo tiền kiếp ông Thiệu gốc dân Chăm gây chết như thế là để trả ác nghiệp ngày xưa Chúa Nguyễn giết chết 50.000 người Chăm để đặt nền thống trị xóa tên Chiêm Thành. Cho nên Khmer Đỏ 1977 đã diệt chủng gần 2 triệu người dân Miền gốc Việt đã sống từ thời chúa Nguyễn và nhà Nguyễn trải qua nhiều đời, có cuộc sống y như dân Miền. Hiệu nghiệm những kỳ bí này, nêu không thấu đạt huyền linh kết tội Khmer Đỏ diệt chủng, Khmer Khrom cáp duồn 1946, hoàn toàn chệch lệch luật Nhân quả luân hồi. Rồi đây khi Miền theo lệnh Tàu tiến chiếm Hậu giang đất Thủy chân Lạp của Miền trả thù dân tộc đương nhiên cáp duồn.

Sacramento, ngày 5 tháng 7 năm 2015